

นาวิน ต้าร์ – พิค คู่หวานจากซีรียด์ดัง ร่วมงานเปิดตัว www.trusteecar.com อย่างยิ่งใหญ่ [trusteecar]



นาวิน ต้าร์ – พิค ภัทรศยา คู่หวานจากซีรียด์ดัง

ร่วมงานเปิดตัว www.trusteecar.com อย่างยิ่งใหญ่

นาวิน ต้าร์ – พิค – ภัทรศยา คู่หวานจากซีรียด์ดัง ร่วมงานเปิดตัว www.trusteecar.com ครั้งแรกในเมืองไทยกับที่สุดแห่งเว็บไซต์ที่ให้บริการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองครบวงจรระดับอินเทอร์เน็ตฯ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 สำหรับ www.trusteecar.com เว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้พร้อมในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการใช้งานที่สะดวก รูปแบบหน้าเว็บฯ ที่ทันสมัยระดับ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีการให้บริการเสริม ไม่ว่าจะเป็น สัญญาซื้อขายต่างๆ รัชชิง, พรบ.ประกันภัย รวมไปถึง ลูกค้ำที่เข้ามาใช้บริการ สามารถตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต์ ที่เข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้อีกด้วย

คุณธนกร สีแสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัสต์ดีคาร์ จำกัด กล่าวว่า “ www.trusteecar.com ถือเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่มั่นใจว่า สมบูรณ์แบบที่สุด เนื่องจากทางทีมงานได้มีการพัฒนาเว็บไซต์นี้ จากพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้น จากการซื้อขายรถมือสองในปัจจุบัน และมีต้นแบบจากเว็บไซต์ต่างประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงช่องทางในการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพของรถทุกคัน มีระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานซึ่งป้องกันการฉ้อโกง หรือหลอกหลวงในเว็บไซต์ของเรา เพราะ เรามีความเชื่อมั่นว่าความไว้วางใจเป็นสิ่งแรกในการซื้อขายรถยนต์มือสอง ในอนาคต เราอยากให้ www.Trusteecar.com เป็นผู้นำในการยกระดับความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดรถมือสอง รวมถึงปกป้องสิทธิผู้บริโภค ประเทศไทยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ที่เอื้อประโยชน์ให้รถยนต์ทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติความเป็นมา ทั้งประวัติการจารกรรม ประวัติการใช้รถยนต์”

ด้านนักแสดงหนุ่มหล่อ นาวิน ต้าร์ กล่าวเสริมว่า “ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ยื่นชอบรถยนต์ วันนี้รู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้ เพราะถือได้ว่า www.trusteecar.com เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้การซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ผมว่าปัจจุบัน คนที่ขับรถก็คงคิดที่จะอยากได้รถดีๆ และราคาไม่แพง การซื้อรถยนต์มือสองที่คุณภาพดี ราคาไม่แพงผมว่ามันคุ้มค่ามากนะครับ”

พิค – ภัทรศยา ทั้งทายว่า “ สำหรับพิคนะคะมองว่า ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญกับการขับรถเป็นพิเศษเลยละคะ ผู้

หญิงควรที่จะมีความรู้เรื่องรถยนต์เบื้องต้น ถ้าหากต้องการรถยนต์มือสองสักคัน ก็ควรซื้อกับคนที่เราไว้ใจได้ หรือสามารถรับประกันคุณภาพรถให้เราได้ ซึ่งทาง www.trusteecar.com ก็มีการตรวจสอบมาตรฐานและสมรรถภาพรถยนต์ด้วย หรือถ้าเราต้องการขายรถ www.trusteecar.com ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถือว่าเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย และยังสามารถอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ ”

MooNon PR
098 782 7576